



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนศรีชุม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑ ทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนศรีชุม อำเภอโคกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑ ทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง มีปริมาณงานดังนี้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนศรีชุม) ราคากลางงานก่อสร้าง คือ ๕๑๕,๗๑๕.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ราคากลางที่ประกาศนี้ ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานก่อสร้างเอง จะนำเอาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องในภายหลังไม่ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนศรีชุม ขอสงวนสิทธิ์ จะลงนามในสัญญา ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนศรีชุม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๖. เป็นผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP แล้ว

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนศรีชุม หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือเสมือนว่าได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนศรีชุม และในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโคกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อยู่เลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในราคาชุดละ ๘๐๐.- บาท ในระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โทร. สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข ๐-๕๔๔๙-๑๕๘๘ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.donsrichum.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสม อุปนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม